

TRIỂN KHAI XÂY DỰNG...

(*Tiếp theo trang 1*)

Sáng ngày 11/9, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị làm việc với Tổng công ty IDICO về triển khai xây dựng khu kinh tế Thái Bình. Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo một số sở, ngành; lãnh đạo Tổng công ty IDICO dự hội nghị.

Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Quản lý khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh báo cáo Quyết định số 1089/QĐ-TTg ngày 31/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế Thái Bình, tỉnh Thái Bình đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050. Hiện nay, Ban Quản lý khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh đang khẩn trương

triển khai thực hiện quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế Thái Bình theo đúng tiến độ và thời gian quy định.

Tại hội nghị, đại diện Tổng công ty IDICO đã giới thiệu khái quát về doanh nghiệp. Được thành lập từ năm 2000, đến nay IDICO có tổng quy mô tài sản 18.000 tỷ đồng; 22 công ty con, công ty liên kết đóng trên địa bàn toàn quốc với hơn 5.000 lao động. Hoạt động sản xuất, kinh doanh chủ yếu của IDICO tập trung ở các lĩnh vực: đầu tư phát triển hạ tầng khu công nghiệp, khu kinh tế, khu đô thị - nhà ở, khu dân cư tập trung; tư vấn lập quy hoạch, khảo sát, thiết kế; đầu tư phát triển các dự án giao thông; đầu tư phát triển các dự án điện năng; thi công xây lắp... Từ thực tiễn về năng lực tài chính, năng lực quản lý, điều hành dự án và kinh nghiệm đã thực hiện thành công nhiều dự

án trong các lĩnh vực hoạt động sản xuất, kinh doanh, lãnh đạo IDICO đề nghị tỉnh Thái Bình để doanh nghiệp được tham gia triển khai khảo sát, lập quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế Thái Bình bằng nguồn vốn của IDICO theo hình thức tự thực hiện và có liên danh với các đơn vị tư vấn chuyên nghiệp trong và ngoài nước; sau khi quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế Thái Bình được phê duyệt, tạo điều kiện cho IDICO được làm chủ đầu tư các dự án thành phần trong khu kinh tế.

Phát biểu tại hội nghị, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh hoan nghênh, cảm ơn Tổng công ty IDICO với tư cách là nhà đầu tư chiến lược đã và đang có những hoạt động đầu tư tại Thái Bình. Sau khi nghe Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế Thái Bình, tỉnh Thái Bình đến năm

2040, tầm nhìn đến năm 2050 và những công việc cần triển khai trong thời gian tới, những kiến nghị, đề xuất của Tổng công ty IDICO, Thường trực Tỉnh ủy thống nhất việc triển khai nhiệm vụ quy hoạch chung khu kinh tế Thái Bình là nhiệm vụ của UBND tỉnh. UBND tỉnh tập trung chỉ đạo ngành chuyên môn khẩn trương tham mưu hoàn thiện các thủ tục cần thiết theo quy định. Đồng thời với việc triển khai nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế Thái Bình tỉnh Thủ tướng Chính phủ phê duyệt cần nghiên cứu để triển khai quy hoạch chi tiết ở từng phân khu để có đủ khả năng và điều kiện thu hút các nhà đầu tư vào làm ăn lâu dài tại khu kinh tế. Thái Bình đánh giá cao thiện chí của Tổng công ty IDICO về tài trợ khoản kinh phí tham gia khảo sát, lập quy hoạch chung khu kinh tế Thái Bình. Để triển hiện tốt nhiệm vụ này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị Tổng công ty IDICO có văn bản cam kết chính thức tài trợ không điều kiện để triển

khai nhiệm vụ quy hoạch chung khu kinh tế Thái Bình, có bảo lãnh của ngân hàng để triển khai các bước theo quy định. Về việc Tổng công ty IDICO có nguyện vọng muốn trở thành đơn vị tư vấn, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định Thái Bình rất hoan nghênh và mong rằng không chỉ có Tổng công ty IDICO mà còn có nhiều đối tác của IDICO hoặc các nhà đầu tư có đủ năng lực khác cùng tham gia để có thể lựa chọn đơn vị tư vấn năng lực tốt nhất thực hiện quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế Thái Bình. Những đề xuất của Tổng công ty IDICO, lãnh đạo tỉnh ghi nhận song các trình tự thủ tục phải được tiến hành theo đúng quy định của pháp luật. Tỉnh ủy, UBND tỉnh thống nhất giao Ban Quản lý khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh chủ trì, phối hợp với các ngành, cơ quan liên quan khẩn trương hoàn tất các thủ tục hồ sơ để tiến hành lựa chọn đơn vị tư vấn theo quy định.

MANH CƯỜNG

thể với nhiệm vụ tham gia bảo đảm ATGT. Sở Giáo dục và Đào tạo tập trung chỉ đạo các trường học thường xuyên tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về ATGT cho học sinh và có biện pháp xử lý đối với học sinh vi phạm. UBND các huyện, thành phố duy trì và phát triển các mô hình, câu lạc bộ tự quản về an ninh trật tự, ATGT tại cộng đồng tham gia bảo đảm ATGT và giải tài tại các điểm đen, điểm mất trật tự an ninh, lề đường, hàng lang ATGT; chỉ đạo lực lượng công an huyện tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử nghiêm các loại xe hoán cải, xe tự chế tham gia giao thông gây mất ATGT.

Về công tác chuẩn bị tổ chức chương trình ngày hội ATGT khu vực đồng bằng Bắc Bộ, đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Giao thông Vận tải tiếp tục ý kiến đóng góp của các đại biểu, bổ sung vào các nhiệm vụ, giải pháp, công việc cụ thể để triển khai ngày hội bảo đảm an toàn, hiệu quả, lan tỏa, thành công theo kế hoạch đề ra.

KHẮC ĐUẤN

Sớm hoàn thiện, đưa bộ phận một cửa, một cửa liên thông vào hoạt động theo phương châm “4 tại chỗ” trong công tác tiếp nhận và giải quyết TTHC. Tiếp tục rà soát, cắt giảm các TTHC rườm rà, không cần thiết, nâng cao chất lượng phục vụ các tổ chức, cá nhân trong giải quyết TTHC. Quan tâm, có cơ chế, chính sách khuyến khích, động viên bộ phận làm việc tại bộ phận một cửa, một cửa liên thông. Các địa phương chủ động phối hợp với các bộ, ngành trung ương trong việc triển khai, kết nối công dịch vụ công trực tuyến, bảo đảm sự thống nhất trong quá trình giải quyết TTHC trong cả nước. Phó Thủ tướng giao Văn phòng Chính phủ trình đề án công dịch vụ công quốc gia trong quý IV/2018. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan sớm triển khai, đưa công thanh toán dịch vụ công quốc gia vào hoạt động. Các địa phương đẩy mạnh ứng dụng dịch vụ công mức độ 3, 4 theo danh mục dịch vụ công đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

cho các thành viên Ban ATGT tỉnh, các sở, ngành, đơn vị liên quan và chủ động chuẩn bị công tác hậu cần sẵn sàng tổ chức chương trình ngày hội ATGT khu vực đồng bằng Bắc Bộ.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận những nỗ lực của các cấp, các ngành, các địa phương trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ATGT thời gian qua; đề nghị các địa phương, đơn vị tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 04 của UBND tỉnh về việc giải tỏa, chống lấn chiếm, sử dụng trái phép trong phạm vi hàng lang bảo vệ công trình cầu, cống, đường thủy nội địa, công trình thủy lợi và đề điều trên địa bàn tỉnh; Chỉ thị số 21-CT/TU ngày 9/8/2018 của Tỉnh ủy về việc không uống rượu, bia trước giờ làm việc buổi sáng, trong giờ làm việc, tại nơi làm việc, giờ nghỉ trưa các ngày làm việc,

ngày trực cơ quan, đơn vị và không uống rượu, bia trước khi lái xe. Các cơ quan thông tin, báo chí tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về ATGT bằng nhiều hình thức từ các tầng lớp nhân dân. Sở Giao thông Vận tải rà soát lại hệ thống biển báo, đèn tín hiệu điều khiển giao thông trên các tuyến đường và có kế hoạch thay thế, bổ sung kịp thời, nhất là tại các điểm đen, điểm mất ATGT. Công an tỉnh chỉ đạo các lực lượng tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ nhằm chấn chỉnh, giáo dục ý thức, văn hóa khi tham gia giao thông của các tầng lớp nhân dân. Đoàn Thanh niên, Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành phố phối hợp tổ chức tốt cuộc thi tìm hiểu pháp luật về ATGT cho học sinh, sinh viên trong các trường học. MTTQ và các đoàn thể thường xuyên tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên nghiêm chỉnh chấp hành Luật Giao thông đường bộ; gần phong trào thi đua của các đoàn

BẢO ĐẢM TRẬT TỰ...

(*Tiếp theo trang 1*)

Chiều ngày 11/9, UBND tỉnh họp nghe Ban An toàn giao thông tỉnh báo cáo kết quả triển khai công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông (ATGT) 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ quý IV/2018 và kế hoạch thực hiện chương trình ngày hội ATGT khu vực đồng bằng Bắc Bộ. Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp. Các đồng chí: Phạm Văn Ca, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh; Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh dự họp.

Từ đầu năm đến nay, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban ATGT tỉnh tăng cường công tác chỉ đạo, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo đảm ATGT trên địa bàn tới các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân. Sở Giao thông Vận tải, các huyện, thành phố tăng cường thực hiện

duy tu, sửa chữa, nâng cấp các tuyến đường. Toàn tỉnh đã đẩy mạnh ra quân xử lý các trường hợp lấn chiếm hàng lang ATGT. Công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm được các cơ quan chức năng tăng cường: Thanh tra Sở Giao thông Vận tải xử lý vi phạm hành chính 513 trường hợp; trạm kiểm tra tải trọng xe trên đường bộ đã xử lý 175 xe vi phạm; lực lượng cảnh sát giao thông đã lập biên bản xử lý vi phạm 25.486 trường hợp, tạm giữ 2.465 phương tiện, tước 1.918 giấy phép lái xe. Tổng số tiền thu phạt vi phạm hành chính nộp ngân sách nhà nước trong lĩnh vực ATGT trên 15 tỷ đồng. Do làm tốt đồng bộ các giải pháp bảo đảm ATGT nên toàn tỉnh đã kiểm chế tai nạn giao thông.

Đến nay, Ban ATGT tỉnh đã quán triệt mục đích, yêu cầu và xây dựng kế hoạch cụ thể các nội dung thực hiện, lực lượng tham gia và phân công nhiệm vụ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH...

(*Tiếp theo trang 1*)

đến đường ĐH.72. Đồng chí Đàm Văn Vương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc.

Dự án đường trục trung tâm huyện Quỳnh Phụ nối từ đường ĐT.396B đến đường ĐH.72 do UBND huyện Quỳnh Phụ làm chủ đầu tư. Dự án đi qua địa phận thị trấn Quỳnh Côi và 9 xã của huyện Quỳnh Phụ có diện tích đất sử dụng phục vụ dự án khoảng 16,58ha. Quy mô dự án có tuyến chính dài 7,84km, thiết kế với quy mô đường cấp IV đồng bằng cùng 4 nhánh phụ và các công trình trên tuyến với tổng chiều dài 15,5km. Công trình có tổng mức đầu tư 255,462 tỷ đồng, nguồn vốn trung ương hỗ trợ 70%, ngân sách tỉnh 30%. Thời gian thực hiện dự án từ tháng 5/2016 đến tháng 3/2018, công trình được gia hạn thời gian thi công đến hết 31/12/2018 theo Công văn số 1591/UBND-CTXDGT của UBND tỉnh.

Đến thời điểm hiện tại, khối lượng thi công dự án ước đạt 80% giá trị hợp đồng với tuyến chính được nhà thầu bàn giao 7.500/7.900m. Công tác giải phóng mặt bằng thi công đang gặp khó khăn trên địa bàn xã Quỳnh Hồng. Nguyên nhân chính do kinh phí phân bổ cho dự án còn hạn chế, một số hộ dân chưa đồng tình với đơn giá bồi thường của nhà nước.

Sau khi nghe các đơn vị, địa phương liên quan báo cáo và giám sát thực tế ngoài thực địa, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của địa phương, nhà thầu xây lắp, nhà thầu giám sát trong quá trình triển khai dự án. Đồng chí trợ 70%, ngân sách tỉnh 30%. Thời gian thực hiện dự án từ tháng 5/2016 đến tháng 3/2018, công trình được gia hạn thời gian thi công đến hết 31/12/2018 theo Công văn số 1591/UBND-CTXDGT của UBND tỉnh.

HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN...

(*Tiếp theo trang 1*)

Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo UBND các huyện, thành phố.

Ngày 23/4/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC. Đồng thời, Chính phủ đã ban hành kế hoạch thực hiện Nghị định số 61 tập trung theo 4 nhóm nhiệm vụ: hoàn thiện thể chế; kiện toàn tổ chức và bố trí trụ sở, trang thiết bị cho bộ phận một cửa các cấp, ban hành quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết TTHC; ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; tổ chức quán lý, tập huấn, tuyên truyền, phổ biến và kiểm tra, đôn đốc việc triển khai Nghị định số 61 và Kế hoạch thực hiện Nghị định trong năm 2018 và hàng năm.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên

Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ đánh giá cao những nỗ lực trong cải cách hành chính của các bộ, ngành, địa phương trong thời gian qua.

Phó Thủ tướng cho rằng trên thực tế đã có nhiều chuyển biến tích cực về lĩnh vực này như: thời gian giải quyết các thủ tục ở hầu khắp các nơi đều được rút ngắn, thủ tục đơn giản hơn nhiều, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết TTHC được đẩy mạnh... Tuy nhiên, Phó Thủ tướng cũng chỉ rõ công tác giải quyết TTHC ở nhiều địa phương, đơn vị vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế. Văn bản tình trạng người dân phản ánh, phản nản về trình độ cán bộ chưa đáp ứng được yêu cầu, thái độ phục vụ của nhân viên cơ quan giải quyết TTHC chưa tốt, nhiều trường hợp còn chậm trễ. Phó Thủ tướng đề nghị trong thời gian tới, các bộ, ngành địa phương khẩn trương ban hành kế hoạch thực hiện Nghị định số 61 của Chính phủ.

Thứ tư, ngày 12 tháng 9 năm 2018

ĐỒNG CHÍ NGUYỄN HỒNG DIÊN...

(*Tiếp theo trang 1*)

Chiều ngày 11/9, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đi kiểm tra sản xuất, kinh doanh tại Công ty TNHH Sản xuất kinh doanh và vận tải Tiên Phong (cụm công nghiệp Đông Các, huyện Đông Hưng), Công ty TNHH Sallway Việt Nam, Công ty TNHH Namdong Việt Nam (cụm công nghiệp Quỳnh Côi, huyện Quỳnh Phụ). Cùng đi có các đồng chí: Đỗ Xuân Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Vũ Đức Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; lãnh đạo Sở Công Thương và lãnh đạo hai huyện Đông Hưng, Quỳnh Phụ.

Tại những nơi đến kiểm tra, các doanh nghiệp đã báo cáo tình hình sản xuất, kinh doanh, doanh thu, những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động, công nghệ sản xuất, số lượng và thu nhập của người lao động trong thời gian qua và những định hướng, mục tiêu trong thời gian tới. Công ty TNHH Sản xuất kinh doanh và vận tải Tiên Phong thành lập năm 2008, là đơn vị chuyên sản xuất gỗ ép, mỗi tháng nhập khoảng 500 tấn gỗ thô để sản xuất, xuất khẩu. Công ty tạo việc làm cho 100 lao động, doanh thu đạt trên 125 tỷ đồng/năm. Công ty TNHH Sallway Việt Nam là doanh nghiệp chuyên sản xuất khung xe đạp lớn nhất huyện Quỳnh Phụ, chính thức đi vào hoạt động trong cụm công nghiệp Quỳnh Côi từ đầu năm 2018. Bình quân mỗi tháng Công ty sản xuất 5.000 sản phẩm, tạo việc làm cho 60 lao động, thu nhập bình quân đạt 5 triệu đồng/người/tháng. Công ty TNHH Namdong Việt Nam là doanh nghiệp 100% vốn Hàn Quốc, chuyên sản xuất thú nhồi bông xuất khẩu sang thị trường châu Á với sản lượng từ 10 - 15 triệu sản phẩm/năm. Công ty tạo việc làm cho gần 2.000 lao động trên địa bàn huyện Quỳnh Phụ.

Phát biểu tại các doanh nghiệp, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh hoan nghênh các doanh nghiệp đã ứng dụng công nghệ hiện đại vào sản xuất, cho ra các sản phẩm mới, mang lại giá trị và hiệu quả cao; đặc biệt là nhanh chóng triển khai từ khâu thiết kế tới việc vận hành, đào tạo cho người lao động, nhất là việc tiếp cận những tiến bộ khoa học kỹ thuật, chiến lược kinh doanh hợp lý được thể hiện qua năng lực sản xuất, kinh doanh từ công suất thiết kế 5% ban đầu tới nay tăng lên 60%, tự thiết kế và sản xuất ra những mặt hàng phù hợp với nhu cầu đời sống hiện nay của Công ty TNHH Sallway Việt Nam. Tuy nhiên, các doanh nghiệp cần lưu ý tới công tác bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy, nổ, an toàn lao động, quan tâm chăm lo các chế độ cho người lao động, nhất là những lao động tuổi đã cao. Bên cạnh việc quản lý người lao động của doanh nghiệp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cũng yêu cầu Công ty TNHH Namdong Việt Nam chú trọng tạo điều kiện cho các tổ chức xã hội như công đoàn, đoàn thanh niên hoạt động nâng cao đời sống tinh thần cho công nhân. Đồng chí yêu cầu các ngành chức năng, các huyện cần phải hướng dẫn cho doanh nghiệp trong các hoạt động, quan tâm tới công tác quản lý đất đai, bảo vệ môi trường và việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với người lao động.

THU THUY

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ THÁI BÌNH...

(*Tiếp theo trang 1*)

nhân lực đáp ứng nhu cầu của các bệnh viện chất lượng cao trong nước và các cơ sở chăm sóc lão khoa ở nước ngoài.

Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí Nguyễn Thị Linh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương kết quả thấy rõ nhà trường đạt được trong năm học qua. Đồng chí đề nghị nhà trường tiếp tục đổi mới cách thức, phương pháp đào tạo theo hướng phục vụ nhu cầu xã hội; chú trọng mở rộng quy mô, đa dạng hóa các ngành nghề đào tạo. Đồng thời, đẩy mạnh hợp tác với các đơn vị sử dụng nhân lực y tế, thực hiện tốt việc hợp tác quốc tế, gần gũi với nhân lực với giải quyết việc làm. Đối với học sinh, sinh viên đang theo học tại nhà trường, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong các em tích cực phấn đấu rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, lương tâm nghề nghiệp và ý chí học tập, nâng cao chất lượng các đợt đi thực tế, đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp sau này.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho cá nhân có thành tích xuất sắc; trao danh hiệu tập thể lao động xuất sắc, bằng khen của UBND tỉnh và danh hiệu chiến sĩ thi đua cho các tập thể, cá nhân có thành tích cao của nhà trường trong năm học vừa qua; Ban Giám hiệu nhà trường trao thưởng cho các sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc và sinh viên có điểm xét tuyển đạt vào năm học 2018 - 2019 cao. Nhân năm học mới, nhiều sinh viên tiêu biểu được nhận học bổng từ các đối tác và nhà tài trợ.

Chiều ngày 11/9, đồng chí Nguyễn Thị Linh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tới chúc mừng thầy và trò Trường Năng khiếu thể dục thể thao tỉnh nhân dịp khai giảng năm học 2018 - 2019.

Năm học 2017 - 2018, toàn trường có gần 22% học sinh đạt loại giỏi và 75% đạt loại khá. 25 học sinh được chuyển sang Trường Tập Huấn luyện thể dục thể thao làm nhiệm vụ tập huấn, thi đấu. 44 lượt vận động viên tham gia các giải đấu của tỉnh và giải trẻ toàn quốc đạt thành tích cao.

Kế thừa và phát huy kết quả đạt được của năm học trước, năm học 2018 - 2019, Trường Năng khiếu thể dục thể thao tỉnh sẽ tập trung nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý; chất lượng công tác tuyển chọn, đào tạo; đầu tư và sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất trường học...

Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận thành tích của thầy và trò nhà trường đã đạt được trong năm học vừa qua. Đồng chí đề nghị Trường Năng khiếu thể dục thể thao tỉnh nói riêng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nói chung cần quán triệt chủ trương của Đảng, Nhà nước về đổi mới giáo dục, chú trọng giáo dục truyền thống văn hóa, các giá trị lịch sử cho học sinh đồng thời năng động, sáng tạo thu hút nguồn lực; phối hợp chặt chẽ với gia đình trong việc quản lý học sinh và bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên. Các em học sinh phấn đấu hơn nữa trong học tập, rèn luyện, trở thành những vận động viên tài năng, mang vinh quang về cho Tổ quốc.

Tại lễ khai giảng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng giấy khen cho 9 giáo viên, Trường Năng khiếu thể dục thể thao tỉnh khen thưởng 10 học sinh có thành tích xuất sắc.

TẬP HUẤN VỀ MÔI TRƯỜNG...

(*Tiếp theo trang 1*)

phổ biến các quy định của pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh rượu như: nguyên tắc quản lý sản xuất, kinh doanh rượu; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân kinh doanh rượu; điều kiện kinh doanh rượu; điều kiện cấp giấy phép sản xuất rượu... Các chủ cơ sở cũng được giới thiệu các loại tem sản phẩm rượu; trách nhiệm cung cấp thông tin về sản phẩm rượu, nhập khẩu rượu; cách để phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và các hành vi vi phạm pháp luật về sản xuất, kinh doanh rượu.

Thông qua tập huấn, nhằm nâng cao kiến thức về an toàn thực phẩm cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh rượu, tạo chuyển biến tích cực về nhận thức, tuân thủ các quy định của pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh rượu để bảo vệ quyền lợi và sức khỏe cho người tiêu dùng.

● Tổng biên tập: **VŨ ANH THAO**

● Phó Tổng biên tập: **LÊ THANH TRƯỜNG - HOÀNG MINH SƠN**

● Thư ký tòa soạn: **VŨ NGUYỄN BÌNH**

● Chế bản tại Báo Thái Bình

● In tại Công ty Cổ phần In Thái Bình

● GIÁ 1.200 ĐỒNG